



กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
มหาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

**โครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลและระดับอำเภอผู้มีอาชีพ
จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 2 ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม ๑๘๐ ที่นั่ง อาคารคดเมธา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ**



โดยดร.พรพัทธ์ สุรไพนิธิพร หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการและคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลผู้มีอาชีพ จังหวัดอำนาจเจริญ (SMART รพ.สต.) (ระยะที่ 2) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดนโยบายสอดรับเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมาย โดยมีการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการสุขภาพ โดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ต้องพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นผู้ดึงศักยภาพของหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อร่วมแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ทั้งในเชิงบริหารและการให้บริการสุขภาพ เพื่อให้มีการให้บริการสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งมีการปรับเปลี่ยนความคิดของตนเอง เก่งคนสามารถบริหารจัดการคนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่การให้บริการได้ โดยใช้หลักบูรณาการทุกหน่วยงานให้การทำงานร่วมกันได้ และเป็นผู้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เหมาะสมในการบริหารด้านสุขภาพและมีข้อมูลพื้นฐานอย่างเพียงพอที่จะช่วยในการตัดสินใจ ในการยกระดับทักษะการเป็นผู้นำ การยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ การยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การยกระดับการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ปราศเปรื่องของตนเพื่อต่อยอดไปยังบุคลากรในหน่วยงานของตนเองจากกลุ่ม Self-care officer เพื่อ

พัฒนาไปสู่ การเป็นมืออาชีพด้านสาธารณสุขต่อไป (smart to go) ตามรากฐานการวางกระบวนการทัศน์ในการพัฒนาประเทศ
ผู้สังคมยั่งยืน (Smart society) ในระยะยาวได้ต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลสู่มืออาชีพ จังหวัด
อำนาจเจริญโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

- 1.สามารถทำงานเชิงรุกและทำงานเป็นทีมได้
- 2.สามารถพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ได้
- 3.สามารถแก้ปัญหาชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายการแก้ปัญหาสุขภาพได้
- 4.พัฒนาระบบการให้บริการ กำกับติดตามและประเมินผลได้
- 5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการให้บริการได้อย่างเป็นปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ: จำนวน 80 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 80 วิทยากร
กระบวนการและผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการดำเนินงาน 20 คน สถานที่ดำเนินการ โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เดินทางศึกษาดูงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านแร่ ตำบลบ้านแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาถ่อน
ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

